



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  
เรื่อง การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ  
หรือทบทวนข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไป  
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่  
ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๖ มาตรา ๓๓ ได้กำหนดให้ส่วนราชการตรวจสอบภารกิจทุกเรื่องในความรับผิดชอบว่า  
ภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของภารกิจและทันต่อ  
สถานการณ์

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จึงขอประกาศการทบทวน ปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประสิทธิ์ จตุเทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

**การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ  
หรือทบทวนข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก**

\*\*\*\*\*

**งานลอกวางระบายน้ำ**

จากเดิมเป็นภารกิจของงานป้องกัน ได้เปลี่ยนแปลงภารกิจให้กองช่าง เป็นผู้ดูแล  
**งานชมรมผู้สูงอายุ/ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ**

จากเดิมเป็นภารกิจของกองสาธารณสุขฯ ได้เปลี่ยนแปลงภารกิจให้กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ดูแล

**ทบทวนภารกิจ ตามระเบียบฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชน จึงเสนอแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมใน  
การปฏิบัติงาน ดังนี้**

๑. เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้งานป้องกันฯ สำนักปลัด เป็นหน่วยงานแรกที่ต้อง  
เข้าพื้นที่ สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเท่าที่ทำได้โดยเร่งด่วน อาจะขอกำลังคนจากกองช่าง เข้า  
ช่วยเหลือในการสำรวจข้อมูลความเสียหายและช่วยเหลือเร่งด่วน หลังจากได้ข้อมูลจากการสำรวจความ  
เสียหายแล้ว ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

๒. เมื่อผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือ ให้เป็นหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม ใน  
การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย) โดยให้พิจารณาตาม  
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.  
พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑) (๒) และจะต้องเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความ  
ช่วยเหลือผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พิจารณาให้ความ  
ช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

๓. ในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้เป็นหน้าที่ของงานสาธารณสุขฯ ในการป้องกัน  
ควบคุม ระวังการระบาดของโรคนั้น ซึ่งอาจจะขอสนับสนุนกำลังคนจากกองต่างๆ หรืองานป้องกันฯ สำนัก  
ปลัดฯ เพื่อดำเนินการป้องกัน ควบคุม ระวังการระบาดของโรค

๔. และหากเป็นกรณีอื่นๆ ให้ งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ เป็นหน่วยงานแรกที่ออกปฏิบัติการและ  
ดำเนินการโดยเร่งด่วนในการสำรวจตรวจสอบ หากกำลังคนไม่เพียงพอให้ขอสนับสนุนจากกองช่าง และ  
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

**งานด้านยาเสพติด** ซึ่งภารกิจมองว่ายังไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อ  
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
เหมาะสมที่จะให้เป็นภารกิจของงานสาธารณสุขฯ ส่วนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การ  
อบรม การรณรงค์ การป้องกัน เป็นต้น เหมาะสมที่จะให้เป็นภารกิจของกองสวัสดิการสังคม

**ภารกิจในการบริหารจัดการน้ำอุปโภค** เช่น สำรวจแหล่งน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำข้อมูลน้ำ  
อุปโภคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำ ภารกิจดังกล่าว  
เหมาะสมที่จะให้เป็นภารกิจของงานป้องกันฯ และบูรณาการร่วมกับ กองช่าง งานป้องกันฯ ในการออกสำรวจ  
พัฒนาแหล่งน้ำ ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชน เช่น การแจกจ่ายน้ำอุปโภคแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความ  
เดือดร้อนของประชาชน ภารกิจดังกล่าวเหมาะสมที่จะให้เป็นภารกิจของงานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ และในส่วน  
ของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้บูรณาการร่วมกันระหว่าง งานป้องกันฯ สำนักปลัด และกองช่าง  
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา

\*\*\*\*\*